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ตลาดตราสารหนี้ไทย  และผูดําเนินรายการ รองศาสตราจารย ดอกเตอรไชยา ยิ้มวิไล ผูอํานวยการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และผูอํานวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตสําหรับนักบริหาร สาขา 
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 ศ.ดร. ไชยา  ยิ้มวิไล : การจัดสัมมนาเร่ืองปรับบทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหาร

ประเทศไทยในวันนี้ ชวงเชาไดมีการพูดถึงการแนวคิด หลักปรัชญาสําคัญในเรื่องของการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล หรือภาษาอังกฤษที่เรียกวา Good governance  มาพอสมควร สําหรับ

ชวงบายจะสัมมนากันในประเด็นของการกํากับดูแลองคกรภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี โดยลําดับแรกของการอภิปราย ขอเรียนเชิญศาสตราจารย ดอกเตอรวรภัทร  

โตธนะเกษม แลกเปลี่ยนประสบการณโดยเฉพาะอยางยิ่งในแนวคิดของดานที่เกี่ยวกับ Cooperate 

governance หรือ CG ท่ีจะมาเลาคําวา “Governance” และความหมายของมันในภาคเอกชน ตีกรอบ

ความคิดของคําวา Governance ท่ีเขาใจงาย ๆ มันเปนอยางไร และจะยกตัวอยางของคําวา 

Governance ที่ใชในภาคเอกชน ซ่ึงตระหนักในเร่ืองนี้มาประมาณ ๑๑ - ๑๒ ปแลววาเอาไปใชอยางไร 

ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น วิธีการในการแกไขเขาทํากันอยางไร เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณจาก

ภาคเอกชน 

  ศาสตราจารย ดอกเตอรวรภัทร โตธนะเกษม  สําหรับกรอบความคิด ถึงแมวาเราจะใช

คําวา การกํากับดูแลที่ดีมาสิบกวาปแลว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แตความเขาใจก็ยังมีหลากหลาย 

ซ่ึงไมใชเรื่องที่แปลก เพราะวาเปนของใหมมากในสังคมไทยเรา ผมอยากจะมองงาย ๆ ถาทานคิดถึง 

ตัวทาน ผมเชื่อวาในครึ่งหนึ่งของผูเขารวมประชุมในหองนี้นาจะมีโอกาสไดซ้ือหุนของบริษัทตาง ๆ ใน

ภาคเอกชนบาง เวลา ซ้ือหุนสักพันหุน สองพันหุนในบริษัทไหน ธนาคารไหนก็แลวแต ทานมีความเปน
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เจาของเกิดขึ้นแลว มีตัวตนของคนจํานวนหนึ่ง พันคน หมื่นคนที่เปนเจาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

กสิกรไทย ปูนซิเมนตไทยที่ ซ่ึงเจาของที่ลงเงินไปเหลานี้หวังวา จะไดรับผลตอบแทนกลับคืนเปนราคา

หุนที่สูงขึ้น ผลกําไรที่ดีของบริษัท แลวก็ปนผลจํานวนมาก นั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิดเหมือนกัน 

อยางไรก็ตามคน ๕๐,๐๐๐ คน ๖๐,๐๐๐ คน ไมสามารถจะไปดูแลบริษัทนี้ได หรือธนาคารแหงนี้ 

ได จําเปนตองเลือกผูแทนของเขาไป เปนสวนหนึ่งของการประชุมสามัญประจําปกับเขา หยอนบัตร

เลือกผูแทน ๑๐ คน ๑๒ คนขึ้นไป แลวเราเรียกเขาวาเปนผูแทนของเรา ภาคเอกชนเรียกคนเหลานั้นวา

คณะกรรมการ Board of director เพราะฉะนั้นเราก็มีความเปนเจาของ แลวเราก็มีคนที่เปนผูแทนของ

เจาของ แลวเราก็มีคนที่เปนผูแทนของเจาของ คือคณะกรรมการ คนเหลานี้รับหนาที่ท่ีจะไปดูแลเงิน

ทองของเราใหมันงอกเงย ใหบริษัทเติบโต ใหแขงขันได ใหเขมแข็ง คนเหลานี้เขาไป ถาทําไดดีเขาก็ตอง

ไปเลือกฝายจัดการหรือ Management ผูบริหารที่ดีมีคุณภาพเหมือนคณะกรรมการปูนเลือกคุณกานต

มานั่งเปน CEO ถาคุณกานตทําหนาที่ไดดีปูนซิเมนตไทยก็เติบโต ทานเปนเจาของถือหุน 

ปูนซิเมนตไทย ทานก็ไดรับผลตอบแทนเปนเงินปนผลอยางตอเนื่อง ราคาหุนสูงขึ้น ขายเมื่อไรก็ไดกําไร 

ทุกคนมีความสุขถาเปนเชนนี้ ในทํานองเดียวกัน ความคิดในเร่ืองของเจาของและผูแทนเจาของ  

ซ่ึงไมไดแตกตางไปจากทานทั้งหลายที่นั่งอยูในหองนี้รวมทั้งผมดวย ทุกคนในหองนี้มีความเปนเจาของ

เหมือนกัน ถือคนละ ๑ หุน เจาของประเทศไทย เพราะฉะนั้นเกิดความเปนเจาของขึ้นในตัวเรา แลวเรา

ไปหยอนบัตรแสดงความเปนเจาของเหมือเปนเจาของปูนซิเมนตไทยเมื่อไร เม่ือถึงวันเลือกต้ัง เราไป

หยอนบัตรเลือกผูแทนเจาของเหมือนกัน ไมไดเลือก Board of director เลือก ส.ส. เลือก ส.ว. คนเหลานั้น

ก็ไมไดเขาไปบริหารประเทศไดทันทีเสียทีเดียว เพราะเขาก็เหมือนกับบอรดของบริษัทปูน บอรดของ

กสิกรไทย กรุงเทพ เขาไปเขากต็องไปเลือกผูบริหารอีก คือเลือกรัฐบาล ต้ังรัฐบาลขึ้นมาเปนฝายจัดการ 

เปน Manage ของบริษัทที่ชื่อวา ประเทศไทย ถาหากผูบริหารประเทศไทยทําหนาที่ไดดี และถาผูแทน

ของคนที่เปนเจาของคือ ส.ส. ส.ว. ทั้งหลายทําหนาที่ไดดีเหมือนกับบอรดของบริษัท เขาก็จะกํากับดูแล

กิจการ ปูนก็กํากับดูแลกิจการปูน ส.ส.  ส.ว. ก็กํากับกิจการของประเทศไทย แลวทําหนาที่ใหประเทศ

ไทยนั้นเจริญกาวหนา มี GDP (ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) ท่ีสูง แลวสิ่งที่เราคาดหวังไมใชเงินปน

ผลท่ีเปนเงิน แตเปนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความเจริญเติบโตของประเทศ 

ทั้งหมดนี้คลายกันมาก Governance คืออะไร คือมีเจาของ เจาของเลือกคนที่เปนผูแทนของเจาของใหไป

กํากับดูแลผูบริหาร บริษัทก็ดี หรือประเทศก็ดี เทานั้นเอง แลวเรามีส่ิงเหลานี้มาเปนระยะเวลานานแลว 

 ส่ิงตอไปคือ คําถามที่วาแลวมันผิดพลาดอะไร ทําไมปญหามันถึงเกิดขึ้น ทําไมผูแทน

เจาของไปทําอะไรหรือ แลวดูแลเจาของไมดีพอ ยกตัวอยางภาคเอกชน ตัวอยางกอนจะเกิดเหตุการณ
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ตมยํากุง บริษัททั้งหลายที่ทานถือหุนอยูเปนอยางไรครับ เจาของเลือกบอรด บอรด ๑๐ คน ๑๕ คน  

เขาไปดูแลไดรับความไววางใจ แตเรามารูภายหลัง หลังจากเกิดเหตุวิกฤตการณตมยํากุงแลววา  

คน ๑๐ คน ๑๕ คนเหลานั้น ไมไดไปดูแลเจาของอยางดีเทาที่พึงกระทํา เขาเขาไปดูแลอยางหยอนยาน 

ละเลย รูตัวอีกทีหนึ่งบริษัทไดรับความเสียหายแลว หนังสือพิมพพาดหัวทุกวันในป ๒๕๔๐  ป ๒๕๔๑  

วาผูท่ีถือหุนไมกี่พันหุน ไมกี่หม่ืนหุนอยางพวกทานทั้งหลายในบริษัทเหลานั้นไมรูเรื่องรูราวเลยวามัน

เกิดอะไรขึ้น รูตัวอีกทีหนึ่งหุนเหลือบาทเดียว หุนซื้อไวรอยบาทเหลือบาทเดียว แลวเปนศูนยในที่สุด

หลายสิบบริษัทดวยกัน มันเกิดปญหาขึ้นในระบบของการกํากับดูแล  แปลวาคนที่เราเลือกใหไปดูแล

แทนเรานั้นไมไดทําหนาที่ดูแลแทนเราอยางที่มันพึงจะเปน ดังนั้นหลังจากเกิดวิกฤตการณแลวเราจึง

เรียนรูวา กระบวนการกํากับดูแลบริษัททั้งหลายที่เรามีความเชื่อม่ัน เชื่อถือนั้น มันไมไดเปนอยางที่เรา

คาดหวัง กรรมการไดแตนั่งเฉย ๆ กรรมการไปนั่งดูผูจัดการพูด ทุกอยางมันจะดีหมด มันเลิศหรู 

โครงการทุกอยางมันจะไปได ความเสี่ยงมันต่ํานิดเดียว กูเงินดอลลารเขาไปเถอะ ดอกเบี้ยต่ํามาก  

แลวกรรมการก็ไมไดทําหนาที่อะไร เชื่อฝายจัดการอยางเดียว แลวในท่ีสุดเม่ือรูสึกตัวอีกครั้งหนึ่ง 

ทุกอยางก็เสียหาย เมื่อหลายอยางเสียหายไปจนทําทาวาจะลมไมเปนทา คนที่อยูไดกลับกลายเปน 

ผูถือหุนรายใหญ คือเจาของรายใหญที่ถือหุน ๒๐-๓๐ เปอรเซ็นตในบริษัท ถือหุนเปน ๒๐-๓๐ ลาน  

๕๐ ลานหุน แตคนที่ถือหุนพันหุน ๓,๐๐๐ หุน ๑๐,๐๐๐ หุนอยางทานทั้งหลายสูญเสียทุกบาท 

ทุกสตางค นั่นคือส่ิงที่นํามาสูความจริงที่เราไดรับรูในชวงป ๒๕๔๐ และ ป ๒๕๔๑ น่ันคือคําถาม 

ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นวาเปนอะไร เกิดอะไรขึ้นกับสังคมเอกชนไทย นั่นเปนคําถามที่นักลงทุนตางชาติบอก

วาทําไมประเทศไทยเปนเชนนี้ ถาหากประเทศไทยยังตองการเงินลงทุนจากตางชาติอีกตอไปในอนาคต

ขางหนาตองมี Good governance ของ Cooperate sector และนั่นคือความตองการ ความประสงค

ของนักลงทุนตางชาติซ่ึงขายทิ้งทุกสิ่งทุกอยางเมื่อป ๒๕๔๐ แลวบอกวาประเทศไทยนั้นไมมีอะไร

นาเชื่อถืออีกแลว ความประสงคของนักลงทุนตางชาติซ่ึงขายทิ้งทุกสิ่งทุกอยางเมื่อป ๒๕๔๐ ทานตอง

สรางมันขึ้นมาใหม ดวยการมี Cooperate governance ที่ดีขึ้น นั่นคือจุดเร่ิมตนของการที่จะพยายาม

ซอมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาคเอกชนไทยที่ทําไปโดยที่ผูแทนเจาของไมไดดูแลเจาของอยาง 

ดีพอ ปญหาเกิดขึ้นเพราะวาเจาของรายใหญกับเจาของรายยอยอยางพวกเราซึ่งเปนคนจํานวนมาก  

รายยอยถูกบิดเบือน รายใหญเชิญคนที่รูจัก เชิญผูหลักผูใหญที่ไมไดมีความรอบรูในเร่ืองธุรกิจอยาง

จริงจังมานั่งเปนเพียงคอยปกปอง คุมครอง ดูแลใหกับบริษัทเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นในเชิงธุรกิจไมไดมี

ความแกกลาพอที่จะดแูลกิจการเหลานั้น หรือกํากับดูแลใหดีได ดังนั้นประเทศไทยจึงตองเริ่มซอมสราง

กันใหมในภาคเอกชน ทํานองเดียวกันถามองเร่ือง Governance ของภาครัฐ ก็ตองถามตอวา คนที่เปน
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เจาของประเทศ ๖๕ ลานคน หรือคนที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหยอนบัตรเลือกกรรมการประเทศคือ

เลือก ส.ส.  ส.ว. นั้น ไดใชสิทธิไปแลว คนที่เปนผูแทนเจาของอยางเรานั้นเขาไปทําหนาที่ไดอยางที่เรา

อยากจะเห็นหรือเปลา ถาตอบดวยความรูสึกของผมที่มาจากภาคเอกชนตอบวาไมใช ตํ่ากวาความ

คาดหวังอยางมากตลอดมาเปนเวลานานหลายป วันนี้ประเทศไทยจึงยังอยูเชนนี้ เพราะฉะนั้นในแง

ของ Governance ของภาครัฐเปนจุดที่นาจะตองมาคุยกัน 

   ทานจะเห็นวา ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเหมือนครูสอนเราเรื่อง Governance วาที่ดี

ทําอยางไร เรียกรองใหเรามี Governance ท่ีดีในภาคเอกชน เม่ือตมยํากุงประเทศไทยลมสลาย 

เรียกรองทุกสิ่งทุกอยาง เราตองทําตามทุกอยาง แตวาเมื่อปท่ีแลวนี้ เดือนกันยายน เดือนตุลาคม  

เกิดความลมสลาย ขององคกรธุรกิจของสหรัฐอเมริกาที่นํามาสูวิกฤตการณท่ัวโลกจนถึงวันนี้  

วิกฤตการณที่เกิดขึ้นนั้นมาจากภาคเอกชนี่มีความโลภ ปญหาของเอกชนอเมริกานั้นตางจากเรา บาน

เราธุรกิจ ๕๐๐ กวาแหงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสวนใหญมีเจาของรายใหญ สวนใหญมี

เจาของที่วาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนตัวเปนตน ตระกูลตาง ๆ และมีรายยอยอยูบริษัทละ 

๒๐-๓๐ เปอรเซ็นต คือพวกเราทั้งหลาย ปญหา Governance ของเราในภาคเอกชนเกิดขึ้นจากมี

เจาของทั้งรายใหญและรายยอย และรายยอยถูกรายใหญเอาเปรียบ ซ่ึงกําลังแกไขกันอยู แตของ

สหรัฐอเมริกานั้นบริษัทจดทะเบียนในอเมริกาสวนใหญไมมีเจาของรายใหญ ถาทานพูดถึง GE (บริษัท 

General Motor) ทานนึกถึงแต แจ็คเว็ลส ซ่ึงไมใชเจาของ เปนเพียงมืออาชีพมาบริหารเทานั้นเอง 

บริษัทยักษใหญในสหรัฐอเมริกา แทบจะไมมีผูถือหุนรายใหญ จะยกเวนเชน  ไมโครซอฟทอาจจะมี  

บิลเกตส แตโดยทั่ว ๆ ไป ๙๐ กวาเปอรเซ็นตของบริษัทในสหรัฐไมมีเจาของรายใหญ มีแตรายยอย

ทั้งสิ้น ถือคนละครึ่งเปอรเซ็นต ๐.๒๕ เปอรเซ็นต  ๐.๑ เปอรเซ็นต ปญหาของเขาไมเหมือนเรา 

กลายเปนวาผูถือหุนมีมากเกินไป รายละเล็กรายละนอย ไมสามารถจะหาผูแทนดี ๆ เขาไปบริหารได  

ผูแทนที่เขาไปคือบอรดของบริษัทเหลานั้น กลายไปเปนเพื่อนสนิทของ CEO แลวรวมมือกับ CEO  

ในการที่จะหาประโยชนใหกับ CEO และใหกับตัวเองดวย ในที่สุดผูไดรับผลกระทบก็คือผูซ้ือหุนรายเล็ก ๆ 

ทั้งประเทศ แมกระทั่งกองทุนในอเมริกาที่ซ้ือหุนเยอะ ๆ ก็ยังถือวาไมถึง ๑ เปอรเซ็นตเทานั้นเองสําหรับ

ในบริษัทใหญ ๆ ขนาดนั้น เพราะฉะนั้นปญหาของภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาเปนเร่ืองของความโลภ 

ความตองการผลตอบแทนสูง ๆ โดยที่ CEO ไดรับแรงจูงใจจํานวนมหาศาล ถาทํากําไรเพิ่มขึ้นแตละไตร

มาสไดเทานี้ ๆ จะไดผลตอบแทนเทานั้น ๆ ตลาดทุนวัดอยางเดียวคือกําไรที่บริษัทจะทําได นักวิเคราะห

เขียนอยางเดียววาไตรมาสตอไปบริษัทนี้จะทํากําไรไดเทาไร CEO ถูกกดดันอยางเดียววา ไตรมาส

ตอไปตองมีกําไร บอรดถูกกดดันวาไตรมาสนี้ก็ตองมีกําไร เมื่อความกดดันมาขนาดนั้นตอง 
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ทํากําไร ถาทําในภาวะปกติไมได ก็ตองหาวิธีทําใหมันไดกําไรใหได ก็หาวิธีตาง ๆ จากทั้งขายของจริง

และขายของปลอมและสรางอนุพันธตาง ๆ ขึ้นมา เหมือนที่ทานไดยินขาวเรื่อง ซับไพรม เหมือนที่ทาน

ไดยินขาวเรื่อง CDO ท่ีเกิดขึ้น แลวมันคือกระดาษ บนกระดาษ จะมีตัวตนอยูแคบานจํานวนเดียว 

เทานั้นเอง เมื่อคนสงผอนชําระบานผอนไมได กระดาษที่เหลือกองเปน ๑๐ ช้ัน ๒๐ ช้ัน ลมสลายหมด

ทุกแผน แลววิกฤตการณก็เกิดขึ้นในอเมริกา ลามไปในเวลาคืนเดียวเทานั้นถึงยุโรป แลวก็ลามมาถึง

ประเทศไทยในที่สุด นี่คือตัวอยางของ Bad governance ท่ีบางครั้งเราคิดวามันจุดนิดเดียวเริ่มตนไมมี

อะไร แตส่ิงที่มันตามมายิ่งใหญมหาศาล นําไปสูวิกฤตการณของโลก ซ่ึงวันนี้ก็ยังไมชัดเจนวามันจะฟน

จริงหรือไมจริง ถาถามผม ผมคิดวามันยังฟนไมจริง ผมคิดวามันยังฟนแบบงอนแงนมาก ๆ แลวความ

ไมม่ันคง ไมแนนอนยังมีเหลืออยูอีกมาก คนยังตกงานในอเมริกาวันนี้ ๙.๗-๙.๘ เปอรเซ็นต แลวจะถึง 

๑๐ เปอรเซ็นตในตนปหนา นี่คือผลพวงของความลมสลายในเรื่องของธรรมาภิบาลของภาคเอกชน 

ทางแกทําอยางไร ทางแกของภาคเอกชนนั้นไดพยายามทุกอยางที่วาทําอยางไรคน ๑๐ คน ๑๕ คนที่

เขาเลือกเขาไปใหเปนผูแทนของเราในฐานะผูถือหุนเขาจะทําหนาที่ไดดี ก็ใชความพยายามตาง ๆ 

ฝกฝนอบรม ต้ังสถาบันที่เรียกวา Institute of director อบรมกันมา ๑๐ ปแลว ผมก็เปนวิทยากรมา ๑๐ 

ปแลว เห็นวามันดีขึ้นเรื่อย ๆ สรางความเปนอิสระใหเกิดขึ้น แลวก็ต้ังกรรมการตรวจสอบ ตําแหนงผม

วันนี้ก็ประธานกรรมการตรวจสอบสมาคมตลาดตราสารหนี้ มันเปนกระแสใหมที่เกิดขึ้นวาบอรดนั้นเขา

ไปดูแลในฐานะผูแทนเจาของตองทําหนาที่ใหดีดวย ไมใชละเลยเหมือนในอดีต ในอดีตยุคที่ประเทศ

ไทยฟองสบูนั้น ทานอาจจะไมทราบ ทานอยูในภาครัฐบาล บริษัทเอกชนบางแหงที่รุงเรืองเฟองฟูสุดขีด

นั้น กรรมการบางทานในบางบริษัทในยุคนั้นสามารถไดรายไดจากการเปนกรรมการแคบริษัทเดียว

เทานั้น ปละ  ๔ ลานบาท ดวยการไปประชุม ๔ ครั้ง ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ไมใชคาเบี้ยประชุมคร้ังละลาน 

คาเบ้ียประชุมอาจจะเปนหม่ืน แตลูกหุนที่ใหในราคาถูก การไปขายหุนตอในตลาดหลักทรัพยในราคาที่

แพงแสนแพง ผลประโยชนตาง ๆ รวมกัน ซึ่งมันเปนของที่ไมจริง มันเปนฟองสบู วันนั้นเราเรียกวา  

Low Risk (ความเสี่ยงต่ํา) แต Very high return (ผลตอบแทนสูง)  วันนี้ประเทศไทย Very high Risk 

(ความเสี่ยงสูงมาก)  แลวก็ Very low return (ผลตอบแทนต่ํามาก)  ถาไปนั่งในบริษัทเหลานั้นความ

เสี่ยงสูงขึ้นอยางมาก เพราะวาการแกไขวันนี้คือทํากฎหมายใหเขมแข็งขึ้น ใครเปนบอรด ใครเปนผูแทน

เจาของไมไปทําหนาที่ใหดีจะมีกฎหมายลงโทษ ซ่ึงในสมัยกอนกรรมการบริษัทบางแหงนั่งประชุมอยูมี

มติตัดสินใจวาจะเพิ่มทุน สมัยนั้นมีความเชื่อวาถาเพ่ิมทุนเปนขาวเมื่อไรออกมาหุนขึ้นทันที กรรมการ

บางแหงบางทานบางคนยังประชุมไมเสร็จเลยออกมานอกหองบอกเพ่ือนฝูงใหรีบซ้ือหุนไดแลว  

Insider trading เอาขอมูลที่มีอยูมาใชประโยชนเพื่อตัวเองและเพื่อเพื่อนฝูง วันนี้เปนความผิดมหาศาล
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ถาทําเชนนั้น นี่คือส่ิงที่เราไดเรียนรูจาก Governance ที่มันเลวราย แลวลากประเทศไทยลมสลายไป

แลวครั้งหนึ่งใหมันฟนขึ้นมาใหม เพราะฉะนั้นเราจะตองมาถามตัวเราเองวาบทเรียนจากภาคเอกชนนั้น

เอามาใชกับภาครัฐไดแคไหนเพียงไร ตรงไหนและอยางไร  ผมขอยกตัวอยางของรัฐวิสาหกิจ อยากจะ

ใหทานดูวาทฤษฎีที่เปน Governance ที่บอกวา เขาเรียกวา Principle agent theory ก็คือ Principle 

ตัวเจาของ agent คือผูแทนเจาของ ทฤษฎีวาดวยความลมสลายของความเชื่อมโยงที่ดีระหวาง ๒ 

ปจจัยนี้ เอามาใชกับรัฐวิสาหกิจไทยไดมากนอยแคไหนเพียงใด ผมยกตัวอยางใหทานครับ ถาถามทาน

วาใครเปน Owner ของรัฐวิสาหกิจ ผมเชื่อวาทานตอบเหมือนกันทุกคนเลยในหองนี้ คือ ประชาชนที่

เปนเจาของรัฐวิสาหกิจ ผมถามทานวาทานเปนเจาของแบงกกรุงเทพ เปนเจาของปูนซิเมนตไทย ปหนึ่ง

เขาเชิญทานไปโหวตทีหนึ่งจะเลือกกรรมการคนไหน บอรดทําไมดีทานไปโวยได ไปประชุมนั่งแถวหนา

ยกมือขอพูด ทําไมเปนเชนนี้ ถามวาทานเปนเจาของรัฐวิสาหกิจ ทานไป Exercise (บริหาร) ความเปน

เจาของของทานที่ไหน เม่ือไร และอยางไร ทานไมมีเวทีไดไป Exercise (บริหาร) ความเปนเจาของของ

ทาน ดังนั้นใครเปนผูแทนเจาของของทาน นั่นคือ  กระทรวงการคลัง เนื่องจากเจาของรัฐวิสาหกิจมี ๖๕ 

ลานคน ก็ตองมีใครสักคนหนึ่งทําหนาที่เปนเจาของแทนคน ๖๕ ลานคน คนคนนั้นเรียกวา

กระทรวงการคลัง สํานักรัฐท่ีกระทรวงการคลังก็เปนผูถือหุน เปนเจาของรัฐวิสาหกิจทุกแหงแทนพวก

เรา ๖๕ ลานคน แลวไป Exercise (บริหาร) ความเปนเจาของแทนเรา ซ่ึงฟงแลวดูดี แตถาถามตอวา

แลวใครกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจแตละแหง ถาเปนบอรดบริษัทจะมีการแตงตั้งบอรดขึ้นมากํากับ แตเมื่อ

เปนรัฐวิสาหกิจไทยไมใชอยางนั้น  รัฐวิสาหกิจไทยกระทรวงที่เปนเจาของคือกระทรวงการคลัง และมี

ทั้งกระทรวงที่เปนเจาสังกัดที่เราเรียกวากระทรวงเจาสังกัด กระทรวงมหาดไทยก็คุมไฟฟา ประปา 

กระทรวงคมนาคมคุมทางดานการขนสงคมนาคม จากตรงนี้จะเห็นวา ๒ เจาของอยูดวยกัน หรือ ๒ 

หนวยงานที่ Assume (เปนนัยวา) มีความเปนเจาของในฐานะเจาของถือหุน กับเปนเจาของในแงเปน

หนวยงานเจาของนโยบาย แลวบอรดที่ต้ังขึ้นจะมาจากทั้ง ๒ แหง ตรงนี้แหละที่อยากใหทานเห็นสิ่งที่

เกิดขึ้นวา “Homogeneity” ของ Policy หรือเปลา Consistency ของ Policy (ความเปนหนึ่งเดียวของ

นโยบาย) จะเกิดขึ้นไหม จะเห็นจากขาวที่ปรากฏบอยๆ วา กระทรวงเจาสังกัดจะเอาแบบนี้ กระทรวง

เจาของเห็นอีกแบบหนึ่ง แคนี้มันก็เปนจุดเริ่มตนของนโยบายที่อาจจะไมสอดคลองตองกันไดแลวใน

ระดับบนสุด ลงมาดูวาแลวผูแทนเจาของก็มาจาก ๒ แหลง แหลงหนึ่งก็คือรัฐมนตรีที่เปนเจาสังกัดตั้ง

มา รัฐมนตรีเจาสังกัดก็บอกวาคุณตองทําตามที่ผมส่ัง เพราะผมกํากับนโยบาย ผมรับผิดชอบตอ

ประชาชน เกิดอะไรขึ้นที่นี่ ดีก็ผมได ไมดีผมก็โดน เพราะฉะนั้นผมก็ตองสั่งการ ขณะที่กระทรวงเจาของ

อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งได อาจจะมีเปาหมายที่แตกตางกันได หรือเหมือนกันก็ได เพราะฉะนั้นจุดสําคัญ
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มันเริ่มตนคือเกิดความแตกตางไดต้ังแตบนสุดแลว แลวถามตัวเองวาถาทานเปน CEO หรือเปนบอรด

ของรัฐวิสาหกิจ Direction ที่มาแตกตางกันนั้นทานจะทําทิศทางไหน มันเปนเรื่องที่เกิดความยุงยาก  

ถาทานเปน CEO ของรัฐวิสาหกิจ นาเห็นใจมากจะไปทิศทางไหน เพราะมีทิศทางหลายทศิทางสงมาให

จากเจาของที่เปนผูถือหุนก็มี เจาของเจาสังกัดก็มี ทานจะทําอยางไร น่ันปญหาขอที่ ๑ 

 ปญหาที่ ๒ ซ่ึงรัฐวิสาหกิจไทยเกิดขึ้น หากถามวาคนที่เปนผูแทนจะนั่งตําแหนงแทน

เจาของเขาคือแทนพวกเราไดนานไหม คําตอบคือประมาณ ๘ เดือน ๑๒ เดือน ๑๘ เดือน  

ตองเปลี่ยนแปลงเพราะมีการเปลี่ยนรัฐมนตรี ส่ิงเหลานี้เปนเปนวิถีปฏิบัติแบบไทย ๆ ผูแทนเจาของ 

ก็คือบอรดของรัฐวิสาหกิจนั้นมักจะเปลี่ยนแปลงไปพรอม ๆ กับรัฐมนตรี ซ่ึงรัฐมนตรีไทยก็เปลี่ยนเร็ว

มาก ๖ เดือน ๘ เดือนเปลี่ยนอีกแลว เมื่อเปลี่ยนทานก็เปลี่ยนบอรดใหมทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด 

นี่คืออีกจุดหนึ่งที่เกิด Principle กับ Agent theory เกิดปญหาอีกแบบหนึ่งที่อาจจะแตกตางกับ

ภาคเอกชนไทย คือมีการเปลี่ยนบอรดบอย ๆ ความตอเนื่องของทิศทางและนโยบายนั้นมันไมสามารถ

จะเดินไปได คนที่บริหารจัดการ คือ CEO ของผูบริหารรัฐวิสาหกิจไมสามารถจะขับเคลื่อนองคกรไดดี

เทาที่ควร ไปได ๘ เดือน บอรดใหมมาอีกแลว ทิศทางใหมอีกแลว บอรดมาใหมใชเวลา ๓ เดือนกวาจะ

เรียนรูเรื่องราวขององคกรนี้ได พอเริ่มเขาใจ เร่ิมใหทิศทาง เปลี่ยนบอรดใหมอีกแลว ตองถามตัวเราวา

แลวทรัพยสินของเราที่เราทุกคนเปนเจาของนั้นจะตองบริหารในลักษณะเชนนี้ไปเรื่อย ๆ มันจะเดินไป

ไดดีไหม คนเปนเจาของก็ตองถามตัวเองเหมือนกันวามันทําใหดีกวานี้ไดไหมและทําอยางไร  

นี่คือตัวอยาง  

  สุดทายครับ ในฐานะที่ผมอยูภาคเอกชน ผมขอพูดแบบนักวิชาการ และแบบ

ประชาชนไมมีความเกรงใจ ท่ีจะฝากไว ๔ ประการ  คือ  

   ประการที่ ๑ ในภาคเอกชนกําลังพยายามจะสรุปกันวาการทํา Good governance 

นั้น ผลพวงที่ออกมามันมี Premium แปลวาบริษัทไหนก็ตามถามีบอรดที่ดี ต้ังอกตั้งใจบริหารงานที่ดี 

นักลงทุนเขาจะยินดีซ้ือหุนในราคาที่แพง เพราะเขามีความเชื่อวาบริษัทนี้ยอมขับเคล่ือนไปในทิศทาง 

ที่ดี และจะเติบโตในระยะยาว เพราะจะมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส มันเดินไปได หุนตองขึ้นแนนอน 

นี่คือทิศทางที่สังคมโลกเขากําลังมองกันอยู ผมอยากจะฝากไวในระดับชาติ ในระดับภาครัฐ โปรด

พิจารณาตรงนี้วาทานเชื่อหรือไมเชื่อวารัฐ หนวยงานราชการที่ทํา Good governance ใหเกิดขึ้นนั้น 

ยอมมี Premium เกิดขึ้นกับหนวยงานของทาน กับประเทศของทานดวย ถาทานเชื่อจุดเริ่มตนมันดีแลว 

เริ่มดวยความเชื่อ เมื่อเร่ิมดวยความเชื่อแลวก็ตองทําตอไป  

  ประการที่ ๒ ผมมีความรูสึกวาในฐานะประชาชนคนหนึ่ง และในฐานะนักเศรษฐศาสตร 
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ผมคิดวาประเทศไทยนั้นไดเกิดความสูญเสียที่เราเรียกวา Opportunity cost ไปแลวหลายปอยาง

มหาศาล อยางไมนาเชื่อเลยวามันจะเกิดขึ้นได อยางนอย ๓ ปที่ผานไป เปนตนทุนมหาศาลของประเทศ 

ตนทุนแหงความสูญเสียที่มันเดินไปไหนไมได ส่ิงนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร  ผมมองแบบนักเศรษฐศาสตรวา

โครงการทุกโครงการชาไปหมด ไมเชื่อกัน ไมไววางใจกัน ทําไปไดครึ่งทางตรวจสอบ ทําไปนิดหนึ่งลมใหม 

ทําใหม อยางนี้มีแตความสูญเสียในเชิงเศรษฐศาสตรทั้งสิ้น และเสียดายมากที่ประเทศเราที่มี

ทรัพยากรมากขนาดนี้ มีคนเกง ๆ ขนาดนี้ปลอยใหมันเกิดความสูญเสียอยางนี้ขึ้นนับศตวรรษ  

นับทศวรรษ และนับ ๓ ป ๕ ปท่ีผานมา มันยังไมไดจางหายไปเลย  

  ประการที่ ๓ ที่ผมมองคือภายใตภาวะเชนนี้ คนที่เปนฝายจัดการ ฝายบริหาร ถาหาก

รัฐบาลไมวาพรรคไหนก็ตาม ผมไมไดวาพรรคไหน พรรคไหนก็ไดที่เปนรัฐบาล ถาวัน ๆ หนึ่งมีแตตองนั่ง

คิดแตเรื่องเหลานี้ จะเอาอยางไรกับกลุมนั้น จะตั้งคนนี้จะตั้งอยางไร ใชเวลา ๓ เดือนยังตั้งไมได ๒ 

เดือนตั้งไมได ถาชีวิตยังตองนั่งคิดอยางนี้อยูทุกวัน ๆ แลวฝายจัดการจะเอาเวลาที่เหลือมาคิดทําอะไร

ที่มัน Productive หากเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชนวัน ๆ หนึ่งตองนั่งวุนวายกับเรื่องเหลานี้ จะไป

ฟองรองใคร จะแตงต้ังใคร แลวผมจะคิดไปแขงขันกับใครเขาได จะผลิตภัณฑใหม จะทํา R&D (วิจัย

และพัฒนา) จะทําอะไรตาง ๆ มันมีแตวันหนึ่งเวลาเรามี ๒๔ ช่ัวโมงเทากนั แลวฝายจัดการประเทศของ

เราทุกยุคทุกสมัยหมดเวลาไป ๕๐-๗๐ เปอรเซ็นต กับเร่ืองที่ไมควรจะเปนสาระ แตมันเปนสาระขึ้นมา

ในบานเมืองเรา อันนี้นาเสียดายจริง ๆ  

   ประการสุดทาย  ผมคิดวาสิ่งที่บานเราจะตองสรางกันขึ้นมาใหมคือการสราง

วัฒนธรรม หรือการหยิบคุณคาที่เรียกวา Value ของคนในสังคม ผมตั้งคําถามเสมอวา เวลาลูกพวกเรา

ใครก็แลวแตในบานเมืองไทยจะเขาโรงเรียนดี ๆ หรือจะทํางาน เรียนจบแลวจะทํางาน คําถามแรกที่ 

คนไทยสวนใหญจะถามวาเรารูจักใครบาง เราไมไดถามตัวเราวาที่นี่ถาเราจะเขาไดเราตองเกงตรงไหน 

โรงเรียนนี้เราตองเกงตรงไหน เราจะทํางานตําแหนงนี้เราตองเกงอยางไรถึงจะไปแขงกับเขาได คนไทย

จํานวนไมนอยตั้งคําถามวาเรารูจักใครที่อยูที่นั่นบาง ใครที่จะชวยเราไดบาง ใครจะเปนเสนสายใหกับ

เราไดบาง น่ีคือคุณคาที่คนไทยสั่งสมมาเปนเวลานานมาก ซ่ึงผมเห็นวาถึงเวลาที่จะตองเปลี่ยนแลว 

แทนที่จะถามคําถามวา Know who เปลี่ยนมาเปน Know how แลวผมคิดวาประเทศไทยจะเดินไปได   

   สุดทายนี้ ผมมีคําถามทิ้งทายใหทานไดคิด ผมถามทานวา เสนผม ๒ เสนบนศีรษะ

ของทานมากไหม หลายคนอาจจะคิดวาตองถามตอวาศีรษะใคร มันอยูท่ีศีรษะใคร กระทบได 

นะครับ แตถาพูดโดยรวมแลวผมเชื่อวาทานตอบวามันไมมากเลย เสนผม ๒ เสนบนศีรษะมันไมมาก

เลย มันนิดเดียวเทานั้นเอง ไมมีความหมาย ผมถามคําถามที่ ๒ ทานครับ เสนผมเพียง ๑ เสนเทานั้น 
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ในถวยซุปที่ทานกําลังจะกินมากไหมครับ มากเลย ทานเปนขาราชการผมไดยินมาเสมอ ทานถูกคําสั่งที่

ไมเหมาะ ไมสม ไมดี ไมงาม เกิดขึ้นไดเสมอ มีคําสั่งมาเมื่อไร ถาทานตอบตัวทานเองวา นี่มันก็ ๒ เสน

บนศีรษะ ทานก็คงทําไปได แตผมอยากจะใหทานกลับไปคิดใหมจากวันนี้เปนตนไป ถามตัวเองวา  

นี่มัน ๑ เสนในถวยซุปของฉัน ถึงวันนั้นเมื่อไรทานจะมีสติในการตัดสินใจวาควรทํามันหรือไม  

ขอบคุณครับ 

  รองศาสตราจารย ดอกเตอร ไชยา  ยิ้มวิไล  ไดเสริมประเด็น ศาสตราจารย ดร. วรภัทร  

โตธนะเกษม ในเรื่อง ระบบเลนพรรคเลนพวก อุปถัมภ ของสัมคมไทย คนจีนยึดมั่นเปนสรณะคือเรื่อง

ครอบครัว คนญี่ปุนยึดมั่นเปนสรณะคือเรื่องของบริษัท Cooperate ฝร่ังยึดม่ันในเร่ืองของความรู

ความสามารถ ระบบคุณธรรม แตสังคมไทยยึดม่ันมากที่สุดวาใครพวกใคร  อันนี้ผมวายังเกิดขึ้นอยูใน

สังคมไทย  

 นายอนันต  ภูสิทธิกุล  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ จะแลกเปลี่ยนประสบการณ

มุมมองคนในที่มองขางนอก (inside out) ผมคิดวาวันนี้ตองขอบคุณทาง สํานักงาน ก.พ.ร. ถึงแมเปน

องคกรที่ต้ังมาไมนาน แตเปนเสาหลักอีกเสาหนึ่งที่ทําใหภาครัฐมีความเชื่อมั่นวาในอนาคต ในแงการ

จัดการนอกเหนือจากที่เราเคยรูจักในบทบาทของ ก.พ. วันนี้เราก็มี ก.พ.ร. เกิดขึ้นชวงสักประมาณเกือบ 

๑๐ ปที่ผานมาในการเติบโต ผมคิดวาวันนี้จากแนวคิดเพียงแคหลักการ แลวก็เปนทฤษฎีหลาย ๆ 

ทฤษฎีผนวกกันขึ้นมาเปนวิชาการ ในแงของ GG หรือ OG ก็ตาม ผมพยายามมองวาการที่เอาหลักการ

เหลานี้หรือเอาธรรมาภิบาลไปผูกไวกับพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน มันถือเสมือนอยู ๒ เรื่อง

ดวยกัน  เรื่องแรกมองในเชิงหลักการก็แสดงวาในเชิงการพัฒนาประเทศในภาครัฐก็จะหยิบเอาเรื่องนี้

เปนเรื่องหลักการมากขึ้น  ถามองในเชิงวิชาการก็พยายามที่จะหยิบเอาหลาย ๆ ทฤษฎีเขามาผูกไว 

แลวก็หยิบใหใครคนใดคนหนึ่ง หรือวาองคกรจัดการองคกรหนึ่งเขาไปถือปฏิบัติ  คําถามที่เปนที่มาของ

การสัมมนาวิชาการในวันนี้ คืออยากเห็นการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในภาครัฐในเรื่องของการกํากับดูแล

องคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  

  ประเด็นที่ ๑ คือ ผมมองวาวันนี้ถาเรามองในเชิงวิชาการ ความสําเร็จบนหลักการที่ 

ก.พ.ร. อยากจะเห็นในเรื่องธรรมาภิบาล ซ่ึงถือเปนเร่ืองที่ทวนกระแสสังคมคอนขางมาก ผมคิดวากลุม

แรกจากกรอบของ ๑๐ ปจจัย ตัวแปรสําคัญ ผูกอยูใน Mind คือคําวา จิตใจ คําถามคือ จิตใจของคนที่

จะเปนผูบริหารองคกร หรือจิตใจของคนที่จะมาเปนขาราชการในปจจุบันมาโตมาเพียงวิชาศีลธรรม

เทานั้นเอง ถามันจะเปน Mind ที่จะเขาสูการบริหารองคกร ไมวาจะเปนในเรื่องของสิ่งที่จะตองคิด

ตลอดเวลาวามันจะสําเร็จไดทุกคนตองรวมคิดรวมทํา ตองมีความเสมอภาค ตองยืนอยูบนจิตสํานึก 
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ตองอยูบนการกระจายอํานาจ เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่เปนคําถามหลักที่เราตองพัฒนากัน

ตอไป หรือบางคนก็ใชคําวา เราตองมีระยะเวลาในการพัฒนา ซ่ึงตรงนี้เดิมมันเปนเรื่องที่ดูเหมือนงาย

ตามวัฒนธรรมของความเปนไทย แตกระแสของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโลกาภิวัตนมันตรงขามไป

หมด ดังนั้นผมคิดวาเกาะกําบังที่จะทําใหคนมีกําลังใจหรือมี Mind ท่ีเขาไปสูการจัดการในสิ่งเหลานี้

เปนเรื่องที่ใหญหลวงซึ่งไมไดหมายถึงเงินเดือน หรือคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเพียงอยางเดียว  

  ประเด็นที่ ๒  คือ ผมคิดวามันไปผูกกับเรื่องของสถานการณกับเรื่องของเวลา จะเห็น

ไดวาป ๆ หนึ่งในการทํางานหรือสถานการณที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มันเปนปจจัยสําคัญมาก 

ถาจะทําให GG (Good Governance)  กาวตอไปอยางม่ันคง จําเปนตองมีทิศทางของการนําพา

องคกรที่ชัดเจน  (Road map)  ถึงแมวาภาครัฐเองไดกําหนด Road map เพียงแคเอกสารกิจกรรมใน

ขาวคาดแดง ในงบประมาณผานวาระ ๑ วาระ ๒ วาระ ๓ ตรงนั้นเปนเพียงแตบทสรุปของ Activity  

แตมันไมไดบอกถึงทิศทางการเดินของ Road map คําถามที่ผูบริหารทุกคนจะตองคิดและอยากจะเห็น

ในเชิงพฤติกรรมการกระทํา ไมวาจะเปนเร่ืองของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือการมีสวนรวมเพ่ือทําให

เกิดการเสริมอํานาจภาคประชาชนที่เราเดินอยางรวดเร็วมากในการกระจายอํานาจอะไรเหลานี้ เปนตน 

ผมคิดวาตรงนี้มันจะตองผูกกับเร่ืองเวลา ซ่ึงเราคิดวา ๑ ปเปนระยะที่เพียงพอสําหรับการไปปรับ 

ในเรื่อง Road map ได แตเดี๋ยวนี้ ๑ ป เราทําแผน ๔ ครั้ง เพราะรัฐบาลเปลี่ยน ๔ รอบ เหลานี้เปนตน 

เพราะฉะนั้น Road map ที่มันเขียนมันกลายเปน Day for work (ทํางานเปนวัน ๆ)  มันไมใช Year for 

work  (ทํางานเปนป)  

  ดังนั้น ในมุมมองของผมที่มองใน Inside out ก็คือการทํา Action (ภาคปฏิบัติ) ที่มัน

จะเกิดขึ้นจริง ๆ แลว ส่ิงที่เราเรียกรองไมวาจะเปนความโปรงใส หรือการสนองตอบตอการบริการที่

อยากจะเห็นมาตรฐาน ซึ่งนับวันความปรารถนาของภาคประชาชนที่รองขอบริการจากรัฐ มันไปถึงขั้นที่

เราไมเคยเห็นมากอน  ต่ืนมาออกจากบานฝนตกหนักก็บอกฟาวารัฐทําไมไมทํารมกลางอากาศใหสัก

คันหนึ่ง หรือวาเดินไปไกลสักนิดหนึ่งมีความรูสึกวาเสียพลังงานไป ทําไมเราไมมีอะไรมาชวย อะไร

เหลานี้เปนตน มันเปนความไมพอสําหรับคําเรียกรอง ถามวามันผิดไหม มันไมผิด เพราะสิ่งแวดลอม

มันเปนไปอยางนั้น แตคนที่จะตองจัดการภาครัฐเพื่อทํา Action รองรับเปาประสงคสุดทายเปนเรื่อง

ใหญ เพราะฉะนั้นในเชิงวิชาการของการจัดการของคําวา OG หรือ GG ผมมองวา ๒ ตัวหลักที่เรา

จะตองใหความสําคัญ ไดแก  

  ๑) เรื่องของฐานจิตใจของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทั้งระบบ ฐานที่จะทําเรื่องของ Road 

map แลวก็ตัว Action ท่ีมันจะเกิดขึ้น เพราะไมอยางนั้นแลวการจัดการบนหลักการ GG ที่จะเปน
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วิชาการในอนาคต ซ่ึงมันยืนอยูบนอะไร มันยืนอยูบนความคาดหวัง ผมก็ยังไมเคยเห็นวิชาการอะไร 

ที่มันเปน Norm (บรรทัดฐาน) เพราะฉะนั้นก็ยังไมเสียเวลามากนักที่เราจะกลับมามองในสิ่งเหลานี้  

 ๒) เรื่องในเชิงนโยบาย ผมมองวาสิ่งที่ สํานักงาน ก.พ.ร. คิด หรือวาแนวความตองการ

ของสังคมในปจจุบัน เร่ืองของนโยบาย ผมมองวาปลายทางสุดทายก็คงหนีไมพนความเปนประชาชน

ในประเทศซึ่งเปนเจาของประเทศอยางแทจริง เราอยากเห็นสังคมในเชิงคุณภาพลงไปถึงสังคมขนาด

เล็กในสถาบันครอบครัว เราอยากจะเห็นคุณภาพชีวิต เราอยากจะเห็นสิ่งที่เราเหลือใหดูไมมากในเรื่อง

ของสังคมเอื้ออาทร เพราะฉะนั้นเวลาเราไปจัดการในเชิงวิชาการ ผมจะใหความสําคัญบนหลักพ้ืนฐาน

วิชาการ คือ การนําเคร่ืองมือการบริหารมาใช และเรื่องคุณภาพคนในองคกร คือ เรื่องขีดความสามารถ 

และบทบาททางการเมืองที่มีบทบาทสําคัญตอบทบาทภาครัฐ  

 

  ดังนั้น ความสําคัญในการบริหารองคกรภาครัฐคือการที่ผูบริหารทุกระดับ หรือวา

เจาหนาที่ทุกระดับที่ไปอยูในบทบาทภารกิจทางดานการพัฒนาระบบราชการ จะตองพยายามคิด

ตลอดเวลาวามันคือวิชาการแลว มันเปนการกําหนดวิชาการบนความคาดหวัง มันมีวิธีการจัดการที่เอา

หลายทฤษฎีมาใชในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ถาเราอยากจะเห็นเปาประสงคสุดทายคือธรรมาภิบาลที่จะ

เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นกลาวโดยสรุปเพียงเบื้องตนวา โดยหลักแลวผมคิดวามันไมใชประสบการณแลว 

วิชาการจัดการที่จะตองไดและตองยืนอยูบนหลักการที่หลายองคกรผนึกกําลังเขามาเพื่อสรางสิ่งที่เรา

คิดวายังเปนกําลังสําคัญของประเทศกาวตอไปใหได ตรงนี้ผมคิดวาเปนเรื่องที่นาสนใจ แลวก็จะเปน

หัวใจสําคัญ 

 รองศาสตราจารย ดอกเตอร ไชยา  ยิ้มวิไล  :  ขอเสียงตบมือใหทาน ส่ิงที่ทานอธิบดี

อนันตทานไดกลาวถึง ก็ตองกราบเรียนทานอธิบดีอยางตรงไปตรงมาวา เปนแนวคิดที่เปนเชิงวิชาการ 

ไมวาจะเปนเรื่อง Mind เรื่อง Road map เรื่อง Action ตาง ๆ แตส่ิงที่เปนประเด็นสําคัญที่ทานพูดก็คือ

ทานพูดปดทายเมื่อสักครูวา ทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้ มันไมใชเปนเรื่องของการที่ตองไปนั่งคิด ๆ แลวมันเลย

เวลานั้นไปแลว ถึงเวลาแลวที่จะตองทํา ผมก็มีคําถามเชนเดียวกัน แตผมขออนุญาตเอาไปรวบปดทาย

ในชวงสุดทาย อีกทานหนึ่งทานนัทธี  จิตสวาง  ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม จะมีมุมมองใน

ลักษณะที่เม่ือสักครูอธิบดีอนันต Inside out แตไปในเชิงวิชาการ  

  นายนัทธี  จิตสวาง  ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กลาวถึงเรื่องของการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี ที่เริ่มมีมาตั้งแตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ ระบุวาการบริหารงานภาครัฐมีเปาหมายในเรื่องของการถือประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก 
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ซ่ึงตรงนี้ผมคิดวาคําวา ประโยชนสุขประชาชน เปนคําที่สะทอนถึงเรื่องของการบริหารจัดการบานเมือง

ที่ดีไดชัดเจน คือการทํางานภาครัฐที่มุงไปสูประโยชนสุขของประชาชน แทนที่จะยึดถือเอา

ผูบังคับบัญชาเปนหลัก แตหันมาดูถึงประชาชนเปนหลัก นี่คือจุดเปาหมายของการบริหารในการ

ทํางานภาครัฐตามแนวของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเลย ซ่ึงการจะมุงไปสูจุดนั้นได ตองมีวิธีการ

ในเรื่องของการทํางานที่มีความโปรงใส การทํางานที่ยึดหลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ หรือหลักความ

เสมอภาค ยึดหลักนิติธรรม ยึดหลักของการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ แลวก็หลักของการทํางานที่

มุงเรื่องประโยชนสุขของประชาชนนั่นเอง เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ผมคิดวาเราไดหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในภาครัฐต้ังแตป ๒๕๔๖ แตพูดกันตามตรงแลวหนวยราชการตาง ๆ ยังไมไดนําเอาหลักนี้มาใชอยาง

จริงจัง เพราะวาเราขาดอยูตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการกํากับดูแลนั่นเอง เพราะฉะนั้นตองยอมรับเลยวา

การที่ทาง สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําเอาเร่ืองการกํากับดูแลกิจการบานเมืองที่ดีมาดําเนินการเปนเรื่องที่

ถึงเวลาแลวที่จะตองทําเพื่อที่จะขับเคลื่อนให Good Governance ของเราในภาครัฐเปนไปตาม

วัตถุประสงค 

  ซ่ึงผมอยากฝากวาหนวยราชการจะตองคํานึงถึงจุดหนึ่งก็คือวาการที่หนวยงานภาครัฐ

มีการกํากับดูแลกิจการบานเมืองที่ดี เปนเรื่องที่หนวยงานภาครัฐควรทํา ตองการทําเพราะเปน ส่ิงที่เปน

ประโยชน ทําแลวเกิดการตอบสนองตอความตองการของประชาชน เพราะฉะนั้นถาหากวาเราทําไป

เพราะวาเขาบอกใหเราทํา หรือวาเขาสั่งใหทํา โดยหวังตัวชี้วัด อันนั้นก็จะไมเกิดประโยชน เพราะฉะนั้น

หนวยราชการผมคิดวาถาหากเราทําดวยความตั้งใจที่จะเกิดประโยชนกับประชาชนจริง ๆ แลว งานตรงนี้

มันจะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปไดอยางดีเพราะไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงาน ก.พ.ร. ในแง

วิชาการ มีระบบการประเมิน ซึ่งถือเปนประโยชนอยางมากในการขับเคล่ือนใหระบบราชการไทยนั้น

กาวไปสูระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  

  สําหรับการผลักดันให เรื่องนี้ขับเคลื่อนไปได  คือ ควรนําเรื่องนี้บรรจุอยู ในแผน  

ในโครงการ ในแผนยุทธศาสตรของกรม ขององคกร ในการที่จะทําใหมันผสมกลมกลืนกัน คือนอกเหนือ 

จากแผนทางดานภารกิจที่เราจะตองทําแลว ในการบริหาร วิธีการการบริหารนั้นก็จะตองสอดแทรก 

ผสมผสานในเรื่องของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเขาไปดวย ดังนั้นเม่ือ ทางสํานักงาน ก.พ.ร.  

ใหสมัครเปนหนวยงานนํารองในการดําเนินการเร่ืองนี้ ทางกรมราชทัณฑไมรีรอที่จะเขามาเปน

หนวยงานนํารอง เพราะเกิดประโยชนตอองคกรอยางแทจริง ทําใหองคกรไดมีการปฏิรูป และมีการ

พัฒนา มีการประเมินผล มีระบบการมุงเนนถึงประสิทธิผลอยางแทจริง สุดทายสามารถนําไปสู

จุดหมายปลายทาง คือการบริหารกิจการบานเมืองที่นําไปสูประโยชนสุขของประชาชนนั่นเอง 
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 รองศาสตราจารย ดอกเตอร ไชยา  ยิ้มวิไล  :  ขอบพระคุณทานอธิบดี ส่ิงที่ทานพูดคือ

การตอกย้ําตลอดก็คือประโยชนสุขของประชาชน นั่นแหละครับก็คือนัยสําคัญ ทิศทาง เปาหมาย 

สุดทายในสวนทาง ก.พ.ร. ตลอด ๗ ปที่เราไดดําเนินการกันมา พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

อยูตลอดเวลา อยากจะกราบเรียนอยางนี้ ดวยความเคารพทั้ง ๒ ทาน ทั้งทานอธิบดีอนันต อธิบดีนัทธี  

ก็ตองกราบเรียนดวยความเคารพในฐานะที่เปนครูบาอาจารยสอนหนังสือมา ๓๐ กวาป เขามาวุนวาย

ทั้งในสวนของ ก.พ. และ ก.พ.ร. ส่ิงที่ทั้งอธิบดีอนันต ทานอธิบดีนัทธี ก็พูดในเชิงลักษณะวาเปน  

เชิงวิชาการซึ่งเปนประโยชน ในขณะเดียวกันก็เปนลักษณะที่มองภาพสะทอนใหเห็นถึงการบริหาร

จัดการภายในองคกรในเชิงวิชาการ ซ่ึงก็ถูกตอง แตสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปมัน Change  

มันเปลี่ยนแปลงไปเสียทุกอยางมากมายสิ่งที่อธิบดีท้ัง ๒ ไดกลาวไวก็เปนเร่ืองของการบริหารจัดการใน

เรื่องกลไกฟนเฟองของภาคราชการ ลองฟงมุมมอง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูวาราชการจังหวัดชัยนาท  

ซ่ึงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดมิใชเปนการบริหารในเรื่องขององคกร การบริหารจัดการภายในองคกรแต

เพียงอยางเดียวแตจะตองมีการบริหารจัดการในเรื่องของพุงเปาไปที่พี่นองประชาชน ท้ังจังหวัดจะมี

ประชากรมากนอยขนาดไหนอยางไร ความสัมพันธและปฏิสัมพันธนาจะเปนนัยประเด็นสําคัญของผูวา

ราชการจังหวัดก็ลองฟงมุมมองดู ผมเชื่อวาจะเปนทั้ง Inside out และ Outside in เลย กราบเรียนเชิญ

ทานผูวาจําลองครับ 

  นายจําลอง  โพธิ์สุข  ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท แลกเปลี่ยนมุมมองของการบริหาร

สวนภูมิภาค คือหากมองจาก Inside out จังหวัดถือเปนผูปฏิบัติ ไมวาจะอยูในสวนกลาง อยูในภูมิภาค 

เราเปนผูปฏิบัติ ซ่ึงในภาคปฏิบัตินั้นมีกฎหมายมากมายที่กํากับ  ต้ังแตระดับของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย

แมบท กฎหมายหลัก กฎหมาย ทั้งหลายทั้งปวง รวมถึงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีมีเรื่องการกํากับดูแล การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซ่ึงผมคิดวาใน

กฎหมายฉบับนี้ไดวางขั้นตอนตาง ๆ ในเรื่องของสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นกับบานกับเมืองของเราไว

ครบถวนแลว แตเนื่องดวยสวนราชการนั้นอาจจะสาระวนไปกับภารกิจหนาที่ท่ีมีอยู ทุกหนวยงานมีอยู 

๒๐ กระทรวงมีอยู ๗๕ จังหวัด  ยกตัวอยางจังหวัดในภารกิจของเราแตละวัน แตละเดือน แตละปนั้น  

มัน ๓๖๐ องศาจริง ๆ แตทั้งหลายทั้งปวงในเรื่องของภารกิจนั้นก็ไมพนหลักของธรรมาภิบาล  

ซ่ึงผมมองวาในหัวใจของเรื่องหลักธรรมาภิบาล คือ “อภิบาลดวยธรรมะ” “ดูแลรักษาดวยธรรมะ” 

ทุกเรื่อง ทุกอยาง ทุกงาน ทุกหนวย ทุกองคกร ถาเราใชธรรมะไปอภิบาล ไปดูแลบํารุงรักษา ที่นั่นจะ

เจริญ ไมวาจะทํามาคาขายหรือวาจะประกอบกิจกรรมหนาที่อะไรก็สุดแตตรงนั้น เพราะฉะนั้นเองเรา 

ก็เลยเหมือนกับวาหาง ๆ กันไปกับในเร่ืองของกฎหมายฉบับนี้ เหมือนกับวาเราไมคอยไดเอาใจใสดูแล
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กัน จนกระทั่ง สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมาจุดประกายในป ๒๕๕๒ หลังจากกฎหมายฉบับน้ีเกิดขึ้นมาแลว 

๖ ป ก็ยังมีในสวนที่เปนธุรกิจ ธุรกรรมที่เราจะตองไปปฏิบัติจัดทํา ไมวาจะเปนในระดับของกระทรวง 

กรม หรือวาของจังหวดัก็ตาม จะมีตัวชี้วัด มี KPI ในเรื่องนี้อยูดวย ตรงนี้เองผมเชื่อวาอันนั้นเราตองทํา  

  สําหรับมุมมองในระดับของภูมิภาคจะเห็นวา ในเรื่องของภูมิภาค การบริหารราชการ

แผนดิน ในกฎหมายแมบทของการบริหารราชการแผนดินคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดินที่ใชกันมาหลายฉบับ จนกระท่ังถึงปฉบับ ๒๕๕๑ ตรงนี้ส่ิงที่ยังอยูยงคงกะพันอยูก็คือ Unit 

ระดับจังหวัด Unit ระดับอําเภอยังมีอยูคูประเทศไทยของเรา ไมวาเหตุการณบานเมืองจะเปลี่ยนไป

อยางไรก็ตาม นั่นแสดงใหเห็นวาเจตจํานงของรัฐ เจตจํานงของคนทั้งบานทั้งเมืองก็ยังใหความสําคัญ

ตอ ๒ Unit ตรงนี้อยูในเรื่องของการนําบริการสาธารณะไปถึงมือพี่นองประชาชน แนนอนครับวาความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็จะทําใหเกิดมีผลกระทบตอ Inside (ภายใน) ของระบบราชการ โดยเฉพาะใน

เรื่องของการใหบริการ ซ่ึงถือเปนหัวใจอันหนึ่งของเร่ืองของ OG (Organization Governance) หรือ

เรื่อง GG (Good Governance) เราจะเห็นวาองคกรระดับจังหวัด หนวยงานที่เรียกวา จังหวัด 

หนวยงานที่เรียกวา อําเภอ เหมือนกับวาถูกทาทายคือ เปนสวนที่ใหบริการที่พี่นองประชาชนในทองถิ่น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาการลําดับขั้นของการพัฒนาการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอนนี้

เรามี ๓ รูปแบบ ๔ รูปแบบ ทั้ง อบจ.  อบต. เทศบาล กทม. เมืองพัทยา รูปแบบพิเศษ ซ่ึงแนวโนมผม

เชื่อวาบานเมืองเราเหมือนกับมีตาชั่ง ๒ แกน แกน ๒ ขาง ขางหนึ่งเปนขางของสวนกลางหรือภูมิภาค 

รวมอยูดวยกัน อีกขางหนึ่งคือขางของทองถิ่นที่เหมือนกับวาลูกตุมมันจะถวงไปทางดานซาย  ฝงซาย

หมายถึงภาครัฐ  ภาคสวนกลาง สวนภูมิภาค ดานขวา หมายถึง ลูกตุมทางดานของทองถิ่น ตอนนี้

แนวโนมบานเมืองเราในเรื่องของการใหบริการสาธารณะ ในเรื่องของการพัฒนาการลําดับความ

เจริญเติบโตในเรื่องของแนวคิดประชาธิปไตย แกนทางดานขวามีแนวโนมที่จะถวงลงมามากกวาเดิม 

โดยจะเห็นวาทุกเรื่องทุกอยางจะไปอยูทางทองถิ่นเยอะขึ้น หากมีการวิเคราะหกันในเชิงของคุณภาพจะ

เห็นวาตรงนี้ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ  อํานาจจะลดนอยถอยลง ๆ ไดมีการมอบอํานาจ ถายโอน

กระจายอํานาจตามหลักของ GG (Good Governance) เชนเดียวกันไปยัง Station อ่ืน จุดอื่น หรือทาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เราจะเห็นวาเม่ือมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ ๒๕๔๒ 

เกิดขึ้น ภารกิจที่อยูในอกของพอแม ซ่ึงก็คือรัฐบาลกลาง เคยแบกภาระกันไวเปนรอย ๆ ป ถูกสงไปตรง 

Station ซ่ึงถือเปนสวนที่เล็กที่สุดที่อยูใกลพี่นองประชาชนมากที่สุด ท้ังในระดับอําเภอ ระดับตําบล  

คือเทศบาลหรือ อบต. และแนวโนมประเทศไทยผมเชื่อวาอีก ๓-๔ ปขางหนา คําวา อบต.จะไมมีปรากฏ 

อยูในสารบบ สารบัญของทําเนียบของการบริหารราชการแผนดิน จะเปนเทศบาลตําบล จะมีแตคําวา 
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Municipality เพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมอยากจะฉายภาพตอไป คือวา แลวธรรมาภิบาลหรือ GG  

ที่จังหวัดดูแลอยูนี่ เราทําอะไรกันบาง เบ้ืองตนถือเปนหนาที่ของทุกหนวย ทุกองคกร ทุกคนในเรื่องของ

การปฏิบัติ การบริหารจัดการอะไรตาง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาล แตวาถาพูดถึงในระดับ Unit  

ของจังหวัด เราก็มีอาวุธสําคัญ นั่นคือในเร่ืองของกฎหมายราชการสวนทองถิ่น ไมวาจะเปนเทศบาล 

อบต. หรือ อบจ. ที่ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ หรือนายอําเภอมีอํานาจในการกํากับดูแลภาพรวม ๆ 

ของการทํางานทุกเรื่องทุกอยางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตรงนี้ดวย ซ่ึงถือวาเปนจุดแตกหัก

สําคัญในการที่รัฐจะเอาบริการสาธารณะไปถึงมือพี่นองประชาชน หรือบริการไปถึงมือพี่นองประชาชน

ไดเต็มเม็ดเต็มหนวยไหม ไมใชเหลือแตไมไอศกรีมไปถึงมือพี่นองประชาชน และในขณะเดียวกันก็ทํา

หนาที่ในการซึมซับรับรูสัญญาณ หรือขอเรียกรองตองการปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน 

ยอนกลับขึ้นมาไปถึงในระดับของ Decision making (การตัดสินใจ) ในระดับของรัฐบาลสุดทาย  

ถาหากวาสัญญาณตรงนี้มีการเบี่ยงเบนไป มีเหตุปจจัยอะไรตาง ๆ ที่ตรงกันขามกับหลักธรรมาภิบาล 

ทานลองหลับตานึกภาพดูสิวาจะเกิดอะไรขึ้นในบานในเมืองของเรา งบประมาณเจาะมาใหภาพชัด ๆ 

งบประมาณปหนึ่ง ๆ บานเมืองเราใชกันประมาณสักเกือบ ๆ ๒ ลานลานบาท เพราะฉะนั้นถายาขนาน

ที่เรียกวา GG ไมออกฤทธิ์ ยังเก็บไวในตูยา หรือตูเย็นอะไรก็แลวแต ผมเชื่อวาบานเมืองเรานับถอยหลัง

ไดเลย  

 ศาสตราจารย ดร. ไชยา  ยิ้มวิไล ให ศาสตราจารย ดร. วรภัทร  โตธนะเกษมเพิ่มเติม

เรื่องวิกฤตการณที่เกิดจาก Bad governance ทําใหประชาชนขาดความเชื่อมั่น ดังนั้น ประเทศไทยที่มี

แนวคิดพัฒนาเรื่องการกํากับดูแลกิจการบานเมืองที่ดี นับตั้งแตป ๒๕๔๐ ขณะนี้ธรรมาภิบาลของ

ประเทศไทยกาวมาสูระดับไหน  ความเชื่อม่ันชาวตางชาติที่มองเรา หรือเรามองสังคมโลกขณะนี้ พูดถึง

คําวา GG Good governance อยางไร ซ่ึง ศาสตราจารย ดร. วรภัทร  โตธนะเกษม เสริมวา การเกิด 

Bad governance มักเกิดขึ้นตอนที่ทุกอยางดูดี แลวเรามาเห็นมัน Bad governance ตอนที่ทุกอยาง

มันแตกสลาย ก็คือเวลาทุกอยางเปนฟองสบู ทุกอยางดูราบรื่น ลงทุนอะไรก็ได ทําอะไรก็ได ทุกคนมี

ความสุข Bad governance มักจะเกิดขึ้นในชวงนั้น แลวไมมีใครเห็น เพราะวาทุกคนตางมีความสุขกับ

ชีวิต ทุกคนตางทําอะไรก็ไดดีไปหมด แลวพอลูกโปงแตก Bad governance ก็ปรากฏตัวใหเห็น  

มันเกิดขึ้นในชวงที่ทุกอยางดี สหรัฐอเมริกาเปนเชนเดียวกัน ทีนี้คําถามที่ถามวาแลวมันมาไดไกลแค

ไหน ผมคิดวามาไดไกลมาก ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน เอกชนอาจจะไปไดไกลกวาหนอย 

เพราะวาเริ่มตนมาในภาวะที่มันย่ําแยจริง ๆ ทุกคนก็ต้ังใจที่จะทํา รวมทั้งถูกกดดันจากตางชาติดวย แต

วาขอสังเกตผมก็คือวามันมาไดไกลตองแยกแยะวา มี ๒ มิติ มิติที่ ๑ คือในแงของรูปแบบ มิติที่ ๒ คือ
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สาระ ผมวาในแงของรูปแบบมาไดไกลมากสําหรับภาคเอกชน ซ่ึงเวลาตางชาติมาประเมินหลักจะดูที่

รูปแบบตองมีโยบาย CG มีบอรดตองเปนกรรมการอิสระ มีกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ เปนตน ใน

เรื่อง Good governance ของภาคเอกชนคะแนนดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะวาเราพยายามทําตามแบบจําลอง

ที่เขาอยากใหเราทํา เราก็ทําไดทั้งนั้น คนไทยนี่เกงขอใหบอกมาเถอะมาตองทําอะไร เราก็เขียนแบบนั้น

ได เราก็ไดคะแนนดีขึ้นตามลําดับ แตความที่ผมไปเห็นลึก ๆ ในทางปฏิบัติกับเอกชนเปนรอย ๆ แหงที่

เคยเปนลูกคาอะไรตาง ๆ ที่เคยสัมผัส ก็ตอบไดวามันไมไดสาระที่มันไปถึงตามรูปแบบที่มันเปน 

เพราะวาวาไปแลวเราก็ยังเปนมนุษยธรรมดา ๆ บอรดที่วาอิสระ มีความเปนอิสระมากขึ้นเมื่อเทียบกับ

ในอดีต แตถามวาบอรดนั่งอยูนี่จะตองคํานึงถึงความเปนอยู ความอยูรอด ความเกรงอดเกรงใจฝาย

บริหารจัดการหรือเจาของกิจการไหม มันกย็ังมีอยูแนนอน เพียงแตมันไมไดเลวรายเหมือนสมัยในชวงที่

มันฟองสบู เพราะตอนนั้นหลับหูหลับตาไมเห็นอะไรเลย วันนี้หลับหูหลับตาอยางนั้นไมได เพราะวาถา

ไมเห็นอะไรเลยอาจจะติดคุกได อาจจะถูกฟองรองได ดังนั้นรูปแบบมันดีขึ้น สาระคอย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ 

แตยังไมไดในระดับอยางที่ผมยังอยากจะเห็น 

 สําหรับมุมมองถึงทิศทางในเรื่องของการกํากับดูแลกิจการบริหารบานเมืองที่ดี ใน

อนาคต ๓ ป ๕ คิดวาเปนทิศทางที่ดีขึ้น คือ ประชาชนเริ่มเขามามีสวนรวม ทํานองเดียวกันกับ

ภาคเอกชน นักลงทุนรายยอยที่ผมเลาใหทานฟงในตอนตน ๒๕ เปอรเซ็นต สมัยกอนเขาก็ไมไดมีสวน

รวม เดี๋ยวนี้เขาโวย เขาไปนั่งประชุมเต็มหองประชุมเวลาประชุมผูถือหุน เต็มหอง ๔๐๐-๕๐๐ คน เขา

ลุกขึ้นมาโวย กลายเปนความกดดันทําใหฝายบริหารและฝายผูแทนก็คือบอรดตองตระหนักวาอยูเฉย ๆ 

เหมือนในอดีตไมไดแลว แบบเดียวกับท่ีประชาชนลุกมาโวยในฐานะเจาของประเทศ ซ่ึงถือเปนทิศทางที่

ดี เปนความพยายามที่จะไปกํากับตรวจสอบ อยางไรก็ตาม ฝร่ังมีคําวา ปลานี่เนาจากหัว “Fish rotten 

from the head”  เหมือนคนไทยที่วา “ถาหัวไมสาย หางไมกระดิก” ถาถามวา Governance ที่ดีเริ่มที่

ไหน คําตอบผมฟนธง ไมไดเริ่มจากขางลาง ไมไดเร่ิมจากประชาชน หรือผูถือหุนรายยอยออกไปโวย ๆ 

ตรวจสอบ กํากับ เรียกรอง ตองเริ่มจากขางบนสุด ที่จะตองตอบวาฉันมีความเชื่อวาฉันมี True belief 

วา Good governance เปนสิ่งที่ดี แลวคนบนสุดเชื่ออยางนั้น ท่ีเหลือมันจะเกิดขึ้นตามมาเอง 

 ศาสตราจารย ดร. ไชยา  ยิ้มวิไล ไดเรียนถามมุมมองของภาคราชการที่ถือเปน 

ผูปฏิบัติ ในแงของปญหา อุปสรรค ทั้งดานโครงสราง และวัฒนธรรม  

  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ กลาววา หลังจากการประกาศใชธรรมาภิบาล ถามวา

ส่ิงที่มันผลักใหธรรมาภิบาลเกิดขึ้นในองคกร มันไมไดผลักดวยตัวปจจัยที่เปนเกณฑวัด ไมวาจะเปน

ความเสมอภาคอะไรก็ตาม ผมมองวาวันนี้มันเคลื่อนโดยดูจากตัววิธีคิด กับวิธีทําขององคกร  
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การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลนั้นตองมีวิธีการขับเคลื่อน โดยกําหนดเปนเชิงนโยบาย ๔ มิติหลัก ๆ   

คือ  การผลัก Concept (แนวคิด) หรือเนื้องานไปสูการบริการที่เปนรูปธรรม เราเปลี่ยนเปนยุทธศาสตร 

ดูแลวจับตองไดทําใหเห็นวิธีการจัดการในเชิงยุทธศาสตร กระแสความเขาใจกับกระแสความคิดของ

เพื่อนรวมงานจะเปลี่ยนไปแตเขาไมรูหรอกวาเขากําลังจะเปลี่ยนอยูบนเรือซ่ึงเรือที่เราเรียกวา GG  

หรือ OG ที่เราจะวิ่งออกไป   

 อีกมิติที่จะกลาวถึงคือ การกําหนดเปนตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์นั้นถือเปนการบอกให 

ผูปฏิบัติมองเห็นปลายน้ําวา น้ําที่ไหลผานไปนี่ไปตรงไหน สมัยกอนเราไมดู เราดูแตริมฝง ดูไปเรื่อย ๆ 

โดยไมมีเวลากําหนด เพราะฉะนั้นการกําหนดเปนตัวชี้วัดที่ทางภาครัฐนํามาใช โดยเฉพาะเปน 

ที่ยอมรับในภาคเอกชนมันเปนตัวทําใหเกิด Speed (ความเร็ว) ในการวิ่งเขาสูธรรมาภิบาล  วันนี้ในเชิง

การบริหารคนเพื่อใหเขายอมรับวิธีคิด วิธีทําอยางเดียวคงไมพอ ในระบบที่ทาง สํานักงาน ก.พ.ร. คิด 

หรือ สํานักงาน ก.พ. คิดในมิติของธรรมาภิบาลจริง ๆ มันสราง Thinking  (ความคิด) คูขนานกันไป 

เพราะฉะนั้นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรงนี้ เราถือวาเปนกระบวนการจัดการทําใหคนในองคกร

เปลี่ยนแปลง แตถามองในมิติของการทํางานเปนรอบของผูบริหาร เทาที่ประสบการณผมทํามา ส่ิงแรก

เลยเวลาผมขับเคลื่อนตัวเองไปอยูในองคกรใหมนั้น จําเปนตอง Re-build (ปรับเปลี่ยน) กอน ทั้งตัว 

Structure (โครงสราง) ภายใตการตรวจสอบ แลวดูวาเครื่องมือกลไกผมเปลี่ยนหรือไมเปลี่ยน เสร็จแลว

บางเรื่องผมใชหลักการที่เขาเขียนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเขาใชอํานาจที่เขามอบใหผม ไมวาจะเปนการ

ปรับโครงสรางภายใน การเตรียมกระสุนเพื่อเคลื่อน เพราะฉะนั้นเวลาเราเคลื่อนในสิ่งเหลานี้ มันก็จะ

ทําใหแกจุดออน แลวก็เติมความเขมแข็งเขาไปได เพราะฉะนั้นในความคิดของผม ผมมองวาการใหคน

เรียนรูมันคือการจัดการดี ๆ นี่เอง  

   

  ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  กลาวา Good governance เหมือนเปนอุดมคติ 

เปนปลายทาง แตวามันเปนเครื่อง มันเปนเสมือนกับดวงดาวที่จะเปนตัวกําหนดทิศทางใหเรา 

เพราะฉะนั้นแมเราจะไปไมถึง แตมันก็เปนตัวที่นําทางเราไป เพราะฉะนั้นขณะนี้ถาถามวาไปถึงหรือยัง 

ผมก็คิดวายังไมถึง แตวาเหมือนมันมีทิศทางที่จะทําใหเราไป แลวก็ดวยการผลักดันของ สํานักงาน 

ก.พ.ร. รวมถงึหลายฝายซึ่งผมคิดวาระบบราชการไทยทุกวันนี้ขับเคลื่อนไปอยางมาก อยางไรก็ตามการ

ขับเคลื่อนมีอุปสรรคมันมีปญหา เกิดการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงผมคิดวาปจจัยหลายอยางในการที่จะ

ขับเคลื่อน ประกอบดวย 

  ๑. ผูนําองคกรตองเห็นดวย หรือวาตองเอาจริงจังกับเร่ืองนี้ แลวถาหากวาหนวยงาน
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ไหน ผูนําองคกรยังไมจริงจังกับเรื่องนี้ ก็เปนหนาที่ของทางระดับปฏิบัติท่ีจะตองทําใหเขาเห็น

ความสําคัญ หรือวาหันมาจริงจังกับเรื่องนี้ เปนหนาที่ที่จะตองทําใหเขาจริงจัง ถาไมอยางนั้นแลวจะ

ขับเคลื่อนไปไมไดตรงจุดนี้ แตที่สําคัญก็คือวาการที่จะทําใหมันยั่งยืน ถาไปผูกติดอยูกับผูนําอยางเดียว 

มันคงไปไมได เพราะวาถาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ลม เพราะฉะนั้นมันจะตองอยูที่การมีสวนรวม

ของฝายตาง ๆ เพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนเรื่องนี้คงไมใชเปนเรื่องของ สํานักงาน ก.พ.ร. แตทุกฝาย

ในองคกร ฝายตาง ๆ ตองเขามามีสวนรวม ตองเขามาชวยกันทํา แลวที่สําคัญ คือ ตองทําใหมันฝงเขา

ไปในคานิยม ในจิตสํานึก ซ่ึงตรงนี้เราพยายามทําใหมันกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรไป แต

เนื่องจากวาทางฝายราชทัณฑคอนขางที่จะเปนกรมที่ใหญ เนื่องจากวามีขาราชการอยูจํานวนมาก 

และกระจัดกระจายอยูท่ัวประเทศ แลวก็มีหนวยงานอยูทุกจังหวัด คือ ๑๔๓ แหง เพราะฉะนั้นการที่จะ

ขับเคล่ือนอะไรไปทําไดยาก เพราะวาเปนองคกรใหญ แลวก็ต้ังมานาน ๙๔ ป คือทั้งอวน แก ตายยาก

อีกตางหาก เพราะฉะนั้นการจะขับเคลื่อนปรับเปล่ียนอะไรนี่ทําไดยาก เพราะฉะนั้นเราก็จะใชวิธีทฤษฎี

เขาเรียกวาตุกตาลมลุก คือหาหนวยงานนํารอง หาเรือนจํานํารอง หาหนวยนํารองมา แลวก็ทํา

ขับเคลื่อนตรงนี้กอน แลวเมื่อสามารถทําไดแลวนี่ ก็จะเปนตัวอยางกับหนวยอื่น ๆ เพราะวาเวลาที่เรา

ทําอะไรใหมขึ้นมาเขาจะบอกวาทฤษฎี เปนเรื่องทฤษฎี เปนเรื่องของฝรั่ง เปนเรื่องอะไรตาง ๆ แตถาเรา

มีเห็นเปนตัวอยางปบ เราจะเห็นไดวาเขาทําได ทําไมคนอื่นเขาทําได เพราะฉะนั้นก็คือใสกิจกรรมตาง ๆ 

เขาไป เพื่อที่จะกอใหเกิดการขับเคลื่อน ใสกิจกรรมเรื่องขององคกรพอเพียงกิจกรรมเกี่ยวกับ

โครงการนํารองตาง ๆ เวลาที่ใครมีนํารองสมัครหมด เพื่อที่จะเขาไปใหมันเกิดการขับเคลื่อน

ตรงนี้ เพราะฉะนั้นของราชทัณฑนี่ถามวาไปถึงหรือยัง มันไปเปนหยอม ๆ ไปเปนหนวย ๆ เพราะวาเรา

ไมไดสามารถจะทํากระจายทั้งประเทศได เพราะการที่จะไปผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในวัฒนธรรมนั้น มันคอนขางที่จะตองใชเวลา แลวก็ตองปรับเปลี่ยนเปนจุด ๆ ไป เพราะฉะนั้นเราจะ

เนนนอกเหนือจากการใสกิจกรรมตาง ๆ แลว คือเร่ืองการฝกอบรม การปรับเปลี่ยนทัศนคติ อันนี้เปน

จุดสําคัญครับ 

  ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท  กลาววาสวนที่เปนอุปสรรคในการถายทอด คําวา GG 

(Good Governance) จากระดับขางบนลงไปจนถึงระดับองคกรระดับลางสุดหรือถึงพี่นองประชาชน 

ผมคิดวาเราก็คงจะตองทํากันตอไปอีกเยอะ โดยอาศัยหลักในเรื่องของ Communication คงไมใชเปน

รูปแบบพิธีการทางการจะตองมานั่งประชุมนั่งสั่งการกันในเวทีท่ีประชุมประจําเดือนของหัวหนาสวน

ราชการประจําจังหวัด ประจําอําเภอ หรือขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เสร็จแลวออกจากหอง

ประชุมไป เพราะฉะนั้นความรูไมเกิด ปญญาก็ไมเกิด ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผมเชื่อวา
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ดวยเหตุปจจัยภารกิจหนาที่สวนหนึ่งดวย โดยเฉพาะในระดับของ อบต. อบต. มีเจาหนาที่อยูประมาณ 

๑๐ คนเปนขาราชการ นอกนั้นก็เปนลูกจาง พนักงานจางตามภารกิจอะไรก็แลวแตก็วากันไป แตวา

ภารกิจที่เขาตองปฏิบัติจัดทํา ที่ผมเรียนเมื่อสักครูวาเราถายโอนลงไป ผลักลงไปจนกระทั่งถึงตอนนี้จะ

แทบจะหมดทุกภารกิจแมกระทั่งเร่ืองของการศึกษา เรื่องของโรงเรียนตาง ๆ ในเรื่องของการ

สาธารณสุขเชนเดียวกัน คือทั้ง ๒๐ กระทรวง ๒๔๐ กวาภารกิจสงไปใหเขาก็สาละวนอยูกับเรื่องพวกนี้ 

เพราะฉะนั้นการที่จะไปซึมซับรับรูหรือวาใชเวลา ปลีกเวลาไปรับรูส่ิงใหม ๆ ความเปลี่ยนแปลงอะไรตาง ๆ  

ผมเชื่อวาอาจจะทําไดไมเต็มที่นัก แตในขณะเดียวกันก็เปนเร่ืองที่ดีเปนการสรางองคความรูหรือ KM 

ทางรัฐบาลกลางเอง ทางภาคีของการพัฒนา ไมวาจะเปนทางจังหวัด สถาบันการศึกษาในภูมิภาค 

ไดยื่นมือเขาไปแตะกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายทั้งปวงทุกระดับในเรื่องของความรวมมือ 

ทุกเรื่องทุกอยาง รวมทั้งในเรื่องของ GG ดวย เรื่องธรรมาภิบาล พูดกันเยอะ อบรมกันเยอะ นี่ส้ินปงบประมาณ

ไตรมาสสุดทายเดินชนกันบนศาลากลางไมรูเขามาเรื่องอะไรบาง บางคนมาเชาเรื่องหนึ่ง บายอีกเรื่อง

หนึ่ง ใชประโยชนใชเวลาใหคุมคาจริง ๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตกตะกอนนอนกนติดสมองกลับไป ผมเชื่อ

วาไมรูจะไดมากนอยเทาไร เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เปนสภาพที่ยังเปนอยูอยางนี้ เพราะฉะนั้นก็ยังดีที่วาเรา

ลงไปชวยกัน เชิญขาราชการไปอบรม ใหทุนไปเรียนหนังสือ เดี๋ยวนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาด

ผูดูแลเด็กเล็กที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ อบต. หรือเทศบาลก็ดีรับผิดชอบดูแลอยูเขาก็มีทุนใหไปเรียนถึง

ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีทางดานการศึกษาดวยอาจารยเปนอยางนั้น เพราะฉะนั้นผมเชื่อวาดวย

เหตุตรงนี้สวนหนึ่งที่ GG (Good Governance) ไมพัฒนาเทาที่ควร ถามวาแลวในระดับจังหวัดทําอะไรอยู 

ในระดับจังหวัดตั้งแตระดับ Top line ลงไป ทานผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ 

หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอยางที่ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษมกลาว คือ ปลามันเนาจากหัวชัดเจน 

เพราะฉะนั้นถาเราวางตนประพฤติปฏิบั ติตนตามระเบียบวิ นัยของราชการที่มีอยู  ผมเชื่อวา 

มันเปนมรรคเปนผลเกิดขึ้นแนนอน เพราะทุกสายตาเขาจองมองดูอยู ตัวหัวหนาจะคิดอยางไรจะทําอยางไร 

จะคิดจะทําแตละเรื่องแตละอยาง อะไรที่มันเปนเร่ืองที่ตรงขามกับหลักการของ GG (Good Governance) 

อยาไปประพฤติปฏิบัติหรือวาถามันหลบไมได เลี่ยงไมได ขางบนก็กดลงมา โดยเฉพาะอยางยิ่งผมคงไม

อยากจะพูดใหมันชัดลึกลงไปก็คงจะเขาใจกันอยู เราจะรักษาเอาตัวรอดไดอยางไร บางสถานการณเราคง

ไมใชแคจมูกหายใจ คงจะตองใชปากชวยหายใจหรือใชทางหูชวยหายใจดวยเพราะฉะนั้นก็อยูไมรอด

เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันก็จะไปกระทบกับพรมแดนของธรรมาภิบาล  


